

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN
TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG HẢI 1



BÀI DỰ THI

**Tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo”
tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
và chuyển đổi số năm 2024**

Tên bài viết/tác phẩm dự thi: Gương sáng cô giáo làm “Dân vận khéo”

Họ tên: Vũ Thị Thúy Trang

Đơn vị: Trường mầm non Đông Hải 1

Địa chỉ: 2/274 Bùi Thị Từ Nhiên

Điện thoại: 0387839180

Hải An, ngày 16 tháng 8 năm 2024

THÔNG TIN DỰ THI
TUYÊN TRUYỀN CÁC MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”
THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH
VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2024

1. Thông tin của tập thể/cá nhân dự thi

Họ và tên: Vũ Thị Thúy Trang

Đơn vị công tác: Trường mầm non Đông Hải 1

Quận/Huyện: Hải An

Số điện thoại cá nhân: 0387839180

2. Thông tin về bài viết/tác phẩm dự thi

Tên bài viết/tác phẩm: Gương sáng cô giáo làm “Dân vận khéo”

Thể loại: Bài viết tuyên truyền

Tên các cuộc thi đã tham gia (nếu có):

Đã đăng trên các phương tiện truyền hình, báo chí:

Đường link bài viết/tác phẩm:

GUƠNG SÁNG CÔ GIÁO LÀM “DÂN VẬN KHÉO”

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết “Dân Vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Mấy chục năm qua, những lời Bác dạy đã trở thành ý thức chính trị và là phương châm hành động cách mạng cho mỗi cán bộ, Đảng viên. Theo Bác, phải làm dân vận với tất cả mọi người, khơi dậy lòng yêu nước trong mỗi một con người, không để sót một ai, người nào cũng là đối tượng tranh thủ, vận động. Làm được việc đó, chính là thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử, những điều Bác chỉ dạy luôn là kim chỉ nam để chúng ta học tập. “Dân vận” luôn đóng vai trò quan trọng không chỉ trong đời sống vật chất mà còn là phương châm sống cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong đời sống tinh thần. Ý thức được vai trò quan trọng này, Ban giám hiệu trường mầm non Đông Hải 1 rất quan tâm tới công tác “dân vận”. Trong những năm qua, có rất nhiều tấm gương dân vận khéo đã đóng góp cho thành tích của nhà trường. Một trong những tấm gương đó là cô giáo Trịnh Thị Hoãn – Hiệu trưởng trường mầm non Đông Hải 1



Cô giáo Trịnh Thị Hoãn là người con ưu tú của mảnh đất Đông Hải 1, quận Hải An. Tốt nghiệp trường đại học chuyên ngành giáo dục mầm non năm 1995. Cô được phân công về công tác tại trường mầm non Đông Hải 1. Với dáng dấp nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ nhàng, cộng với sự năng nổ nhiệt tình của tuổi trẻ, cô đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của các em học sinh và đồng nghiệp. Trong thời gian công tác đó cô đã gặt hái được rất nhiều thành tích như cô đã tham dự nhiều cuộc thi giáo viên dạy giỏi của ngành đề ra, được ban hội đồng sư phạm đánh giá rất cao về năng lực sáng tạo, cống hiến của cô. Với những thành tích như thế cô đã giáo viên dạy giỏi trong nhiều năm và cô đã được bổ nhiệm chức danh phó hiệu trưởng trường mầm non Đông Hải 1. Trong thời gian cô làm phó hiệu trưởng cô đã phát động nhiều phong trào như làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, sáng tạo, cô đã bồi dưỡng giáo viên qua dự giờ các tiết khó, tiết mới... và cô đã đạt được chiến sĩ thi đua cơ sở, được tặng giấy khen của liên đoàn lao động Quận.

Giữa năm học 2015 - 2016, Cô chuyển về công tác tại trường mầm non Tràng Cát với một chức vụ mới – Hiệu trưởng trường mầm non Tràng Cát. Ở mỗi trường, mỗi cương vị Cô đều để lại những kết quả đáng ghi nhận.

Tháng 1 năm 2021 Cô lại nhận được quyết định bổ nhiệm về làm hiệu trưởng trường mầm non Đông Hải 1 “cái nôi sinh ra và trường thành”. Tuy Cô mới về trường công tác, nhưng tôi thấy công tác quản lí của Cô rất đổi mới như Cô không quá áp đặt cho giáo viên trong thực hiện công việc mà Cô cởi mở và dân chủ để cho giáo viên, nhân viên có ý thức tự giác thực hiện công việc có hiệu quả.

Là Hiệu trưởng cũng là Bí thư Chi bộ nhà trường, với kinh nghiệm bản thân và lòng nhiệt huyết với nghề, Cô đã xây dựng tập thể nhà trường ngày một phát triển. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Cô tích cực tham gia các cuộc vận động của ngành, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu chuẩn mực trong đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, dám nghĩ dám làm, gắn các nhiệm vụ của nhà trường với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không chỉ là một Bí thư Chi bộ gương mẫu, Cô còn là một tấm gương “Dân vận khéo” trong công tác chuyển đổi số tại nhà trường và địa phương nơi cô công tác.

Cô được vai trò của chuyển đổi số trong giáo dục giai đoạn hiện nay nên ngay từ khi về công tác tại trường mầm non Đông Hải 1, Cô đã quan tâm đến cơ sở vật chất các phòng học để ứng dụng công nghệ và hệ thống thông tin internet nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập. Cô đã thực hiện việc kiểm tra các thiết bị điện tử tại tất cả các phòng học, lắp mạng LAN đến từng lớp học để phục vụ cho việc giảng dạy của các cô trong nhà trường.

Ngoài ra cô còn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý như áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt trong nhà trường nhằm nâng cao công tác quản lý thu và chống lạm thu. Tuyên truyền hướng dẫn giáo viên và phụ huynh cài đặt ứng dụng Viettell money trên điện thoại. Bắt đầu từ tháng 6 năm học 2022-2023, gần 100% phụ huynh nhà trường đã thực hiện thành công việc nộp học qua ứng dụng Viettell money. Triển khai tới 100% cán bộ giáo viên sử dụng “chữ ký số” trong quản lý hồ sơ sổ sách điện tử

Trong những năm qua, cán bộ, đảng viên của Trường luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chi bộ, sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của Ban Giám hiệu. Cán bộ, đảng viên, luôn đồng cảm và chia sẻ với những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức của Nhà trường, của đơn vị, của nền giáo dục mầm non hiện nay. Các đồng chí Cấp ủy với tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân” thường xuyên tiếp xúc với đội ngũ để nắm bắt, tâm tư nguyện vọng và giải quyết các kiến nghị, đề xuất hợp lý. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của Cô trong những năm qua, Trường Mầm non Đông Hải 1 đã đạt nhiều kết quả tốt: Trường được nhận cờ thi đua của UBND Thành Phố, Chi bộ được khen tặng danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, Công đoàn trường đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc.



Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Cô thường xuyên quán triệt đến đảng viên và quần chúng về vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Cô cùng Cấp ủy luôn xây dựng kế hoạch phát triển Đảng viên từng năm học. Phân công các Đảng viên làm công tác vận động quần chúng phù hợp chuyên môn từng bộ phận, khối tuổi từ đó đề xuất những cá nhân ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, nâng cao chất lượng đảng viên.



Nhờ làm tốt công tác dân vận trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và phát triển Đảng cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, trong những năm qua, Trường Mầm non Đông Hải 1 đã đạt được nhiều thành tích tiêu biểu như Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liên tục, bản thân Cô năm 2018 được UBND quận Hải An biểu dương “Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo”.



Và không chỉ là một Bí thư Chi bộ gương mẫu, Cô còn là một tấm gương “Dân vận khéo”, dân vận không chỉ tuyên truyền suông bằng sách báo, khẩu hiệu mà phải bằng hành động cụ thể thiết thực. Một tấm gương sáng còn có giá trị hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền và Cô là một nữ Dân vận khéo mẫu mực nhất trong lòng tôi. Cô luôn đi đầu là một tấm gương hành động mẫu mực. Cô luôn quan tâm đến việc xây dựng những gương điển hình tiên tiến, tấm gương tốt, trực tiếp động viên khuyến khích cho đội ngũ có thành tích xuất sắc trong công tác.

Cô đến với đội ngũ giáo viên nhà trường gần gũi và chân tình, không có sự cách biệt, sẵn sàng làm những việc dù chỉ là nhỏ nhất, luôn sát cánh cùng hoạt động của Công đoàn, Chi đoàn. Từ khi về trường Cô đã vận động phụ huynh tạo ra sân chơi mới khang trang đầy đủ tiện nghi và an toàn cho con trẻ bằng việc lót cỏ nhân tạo tại khu vực chơi của trẻ, cải tạo vườn thiên nhiên của nhà trường để đến ngày hôm nay Trường tôi thật đẹp và khang trang. Không chỉ vận động phụ huynh chung tay

với nhà trường xây dựng cơ sở vật chất mà cô còn vận động ủng hộ quyên góp học sinh nghèo, mái ấm tình thương, những mảnh đời bất hạnh, tấm lòng Cô bao la, làm việc gì cũng nghĩ đến người khác.